



นโยบายภาษี

บริษัท โอเอสเอสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564)



เรื่อง (Subject) :

หน่วย/งาน (Unit /Division) :

Finance and Accounting

แก้ไขครั้งที่ (Revision No.) :

-

วันที่เริ่มใช้ (Effective Date) :

12 สิงหาคม 2564

นโยบายภาษี

นโยบายภาษีของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสพีได้ถูกกำหนดขึ้นและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้การทำธุรกรรมในธุรกิจต้องเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูง

นโยบายภาษีของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสพี ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. การกำกับดูแลด้านภาษี
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
3. ความโปร่งใสด้านภาษี

การกำกับดูแลด้านภาษี

กลุ่มบริษัทโอเอสเอสพีมุ่งมั่นในการเป็นผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ที่กลุ่มโอเอสเอสพีได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายประมวลรัษฎากรของประเทศไทยและกฎหมายภาษีนอกราชอาณาจักร แต่ยังรวมถึง เจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น

บริษัทได้ใช้การกำหนดราคาโอนสำหรับรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักการราคาของค่าตอบแทนซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's Length Principle) ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะจ่ายภาษีในจำนวนที่เหมาะสมตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบธุรกิจปกติ

ในการวางแผนภาษี บริษัทได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ใช่โครงสร้างภาษีในทางที่ผิดเพื่อหลบเลี่ยงภาษี หรือมีส่วนร่วมในการปลอมแปลง ฉ้อฉล โยกย้ายกำไรอย่างผิดปกติไปยังประเทศหรือดินแดนที่ไม่เปิดเผยข้อมูล (Tax haven)

บริษัทมีความรับผิดชอบในการบริหารด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการการลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการลงทุน และการใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอย่างเต็มที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านภาษี ผ่านระบบกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท และเตรียมมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่ประเมินนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยมีการติดตามความคืบหน้าของรายงานนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



เรื่อง (Subject) :

หน่วย/งาน (Unit /Division) :

Finance and Accounting

แก้ไขครั้งที่ (Revision No.) :

-

วันที่เริ่มใช้ (Effective Date) :

12 สิงหาคม 2564

นโยบายภาษี

โอเอสเอสพี จัดสรรทรัพยากรของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีและข้อระเบียบบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีความสงสัยในประเด็นภาษีที่สำคัญ บริษัทจะทำการสอบถามไปยังหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบก่อนเสมอ บริษัทติดตามนโยบายหรือแนวความคิดของรัฐในการที่จะออกเป็นกฎหมายมาใช้บังคับ ตั้งแต่ขั้นตอนของการร่างจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายภาษีอากร เพื่อก้าวให้ทันกับผลกระทบที่อาจมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ความโปร่งใสด้านภาษี

กลุ่มบริษัทโอเอสเอสพีเปิดเผยนโยบายภาษีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางด้านภาษีเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกรายการธุรกรรมของบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาของหน่วยงานภาษีของทางการ และมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงานภาษีของทางการตามที่ร้องขอ

ลงนาม

(นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์)

ประธานกรรมการ